

CHÚA NHẬT XVIII – C

MÌNH YÀNG LÃH BỚTA KỠ-KỎLJÁP RÀI HE IN.

Chỉ có Chúa là sự bảo đảm cho đời ta.

Gớk kòn-bonus gen cau lời krung kờn he jāk-chài, ở bài he bớngól-góla, tài bớh jāk-chài gen lờh cau in gẽh, ai bớngól-góla gen lờh cau in rờh.

Ở đời ai cũng muốn mình khôn ngoan, chẳng muốn mình khờ dại, bởi vì khôn ngoan làm cho người ta được, còn khờ dại làm cho người ta mất.

Gen tàng tam rài kis cau gẽh halăh rờh bớh bớta jāk-chài halăh bớngól-góla.

Nên ở đời người ta được hay mất bởi cái khôn ngoan hoặc cái dại dột mà thôi.

Móya mbe lăh jāk mớ mbe lăh góla, do lăh bớta kòn-bonus pal kólôi-sớng lầg gít đăl mớ lầg kis ngă tam rài kis he dề.

Nhưng thế nào là khôn và thế nào là dại, đây là điều con người cần suy nghĩ để nhận diện và để sống thực trong cuộc sống của mình.

Jónau Sră-gõh ngai do sớndio lờh-lầg ngă he in : mbe lăh bớta jāk-chài dônia, mớ mbe lăh bớta jāk-chài bớh Yàng.

Lời Kinh Thánh hôm nay chỉ rất rõ cho chúng ta : thế nào là sự khôn ngoan thế gian, và thế nào là sự khôn ngoan bởi Chúa.

Đớ dớ bớta jāk-chài dônia gen li gùng rà jónau, móya dũt-ndớl bớta pề-jòi gớ dề lăh phan-jõtài, priă-jền lầg lờh gớ bớta kỡ-kỏljáp rài kis do in.

Nói tới sự khôn ngoan thế gian thì đa kiểu nhiều điều, nhưng cuối cùng điều nó nhắm đến là gia tài, là tiền bạc để làm nên sự bảo đảm cho cuộc sống này.

Cau lời tam bol he lăh ở tồ iăt mắt sền bớta jāk-chài dônia dề, gớ krung wết-rớwe, krung bềng bớta blờ-blăc mớ bớrlồm pớrlồm, mớ bà krung ai jăñ-iờh lầg pít phà sớl.

Ai trong chúng ta mà lại không tai nghe mắt thấy cái khôn thế gian, nó cũng quanh co, cũng đầy gian dối và lừa lọc, và có khi còn lấy cả bạo lực để dành giết nữa.

Gen tàng jāk-chài dônia rớgớ hàng đăh bớđìh mớ iờh tam dớrlăm, gẽh rài tam kis ing mớ rờh tam rài kis sùm.

Nên sự khôn ngoan thế gian có thể đẹp đẽ bên ngoài mà xấu xa bên trong, được trong đời tạm mà mất trong sự sống vĩnh cửu.

Kớnrăñ Jesu bớta : “Ồh mi Rớcăng ngăc mớ plềh lă mớ jờh ală bớta hàm kờn, tài bớh ở di rài kis wil-tồl lăh kỡ-kỏljáp ở”.

Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta : “Anh em hãy coi chừng và tránh mọi thứ tham lam, vì không phải cuộc sống sung túc mà bảo đảm đâu.”

Mơ tam bōta jāk-chài dōnia gen gēh bōrngōl-gōla gōs tōm, be tam jōnau pōnyōu cau pās-sōm bol he pa iāt do ti, pās dōnia gōla mơ Yàng, chan tus pal đōs iāt jōnau đōs dūt-ndōl lāh : ở cau bōrngōl-gōla, mǎng do mơ cau lùp jòi huềng-soàn mê, gen alǎ phan-jōtài mê dē gōrê mơ cau lơi taih ?

Và trong sự khôn ngoan thế gian thì có sự khờ dại làm chủ, như trong dụ ngôn người phú hộ chúng ta vừa nghe, khôn thế gian mà dại với Chúa, đến nỗi phải nghe câu nói sau cùng rằng : hỡi kẻ ngu dại, ngay đêm nay người ta đòi lại linh hồn người, thế thì gia tài của cải người sẽ về tay ai ?

Bōta pās-sōm ở di lǎh bōta iōh bōh gōr dē, mōya pal pās-sōm tam bōta song-ring mơ nūs sōndāc cau, ở di mìnng sa nguì is rài kis ing do in lōm, mōya pal rōcǎng huềng-soàn in mơ bōta kis rài tōrnữ tai.

Sự giàu có tự nó không phải là xấu, nhưng phải giàu có trong sự chân chính và bác ái, không phải để ăn để hưởng chỉ cho mình cho đời này mà thôi, nhưng còn phải lo cho linh hồn và cuộc sống mai sau nữa.

Bōta bōrngōl-gōla cau pās-sōm dē tam jōnau pōnyōu ngai do lǎh gēh jōh dōnia mơ rōh huềng-soàn, poāl đōr bōta mhar gǎn mơ lơi rōh bōta gǎm sùm, đōđǎp mǎt Yàng gen ở bōrngōl-gōla lơi ndrōm bōrngōl-gōla do.

Cái dại của người phú hộ trong dụ ngôn hôm nay là được cả thế gian mà mất linh hồn, bám víu những sự mau qua mà bỏ qua sự vĩnh tồn, trước mặt Thiên-Chúa thì không có cái ngu dại nào bằng cái ngu dại này.

Srǎ Qohelet ngai do sōndio he in mūh mǎt ngǎn dōnia he gǎm ơm kis do, rōh rui mơ rōh rui, ngai do gēh ngai hìnng rōh thīt, ở gōs chi lơi kǎ-kōljǎp dōnia do dē, bōh phan-jōtài mơ priǎ-jēn, tus đōr gōnǎp-gōnoar gōr rōp lōt thīt !

Sách Giảng viên ngày hôm nay chỉ cho ta bộ mặt thật của thế gian chúng ta đang sống này, hôm nay hiện hữu ngày mai biến mất, không có cái gì bảo đảm của thế gian này, từ của cải tiền bạc, cho đến quyền thế danh vọng rồi sẽ biến mất !

Ai Srǎ Cōlōse ngai do bōto he pal jòi jǎt alǎ bōta tam trō, kōn đōs lǎh jòi Yàng, tài bōh ở gōs chi lơi kǎ-kōljǎp tam dōnia do, sǎ tōm he krung ở di lǎh bōta kǎ-kōljǎp he in sōl, gen tàng he ở rōgōi pindōn đōr kōn-bōnus tīs-bìr mơ pal chōt do, mìnng đōr Yàng lōm bol he rōgōi bàn bōta kǎ-kōljǎp ngǎn ngōn he in.

Thư Cōlōse ngày hôm nay dạy chúng ta tìm kiếm những sự trên trời, nghĩa là tìm kiếm Chúa, bởi vì không có một cái gì bảo đảm trong thế giới này, bản thân chúng ta cũng không thể bảo đảm cho chúng ta, nên chúng ta không thể tự tin nơi mình, chỉ nơi Chúa chúng ta mới tìm được sự bảo đảm chân thật mà thôi.

Iăt jơ nau Sră-goh gen gồ lờh mữh măt mhar găn đônیا dê, krung gít lờh mữh măt sả tồm he, ở gớ s chi lời kớ nờm, ở gớ s chi găm sùm. Moăt jrung gít nờ đilăh ở pindờn đớ Yàng !

Nghe lời Kinh Thánh thì biết rõ bộ mặt chóng qua của thế gian, và cũng biết rõ bộ mặt của mình, chẳng có gì hy vọng, chẳng có gì tồn tại mãi. Buồn biết bao nếu không tin vào Chúa !

Lời tẻ Yàng jơ nau Yàng sòl lăm he in, làng he tus mơ bớta jăk-chài bớh Yàng, bớ hớ gen tam rà bớta he tìp he gít rớwăh Yàng, mìnng Yàng lờm lăh bớta kớ-kỏljăp he in

Hãy để Lời Chúa soi dẫn cho ta, để ta đạt tới sự khôn ngoan bởi Chúa, nhờ đó trong muôn vàn điều ta gặp thì ta biết chọn Chúa, chỉ có Chúa mới là bảo đảm cho đời ta.